

Tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ: “Một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”

Đề tài này do TS. Đỗ Thiên Kính làm chủ nhiệm, dự kiến thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 12 năm 2010. Đây là một trong năm đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ “Mô hình tổng quát về Phát triển xã hội và quản lý sự Phát triển xã hội ở nước ta hiện nay” (Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì). Mục tiêu tổng quát của đề tài là đánh giá thực trạng nổi bật, dự báo những xu hướng cơ bản và đề ra quan điểm, giải pháp chủ yếu cho một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Tính đến đầu năm 2010, một số nội dung công việc đã bước đầu được hoàn thành như: xử lý cơ bản các bộ số liệu VHLSS 2002, 2004, 2006; soạn thảo Bộ công cụ nghiên cứu điều tra thực tế, tiến hành thực hiện một số chuyên đề nghiên cứu và dự kiến sẽ hoàn thành các cuộc khảo sát thực tế vào tháng 3/2010.

Sau khoảng 6 tháng, đề tài đã rút ra được những kết quả nghiên cứu ban đầu như: Mô hình phân tầng xã hội trong cả nước có hình dạng kim tự tháp (với 9 tầng/nhóm trong xã hội: nhóm Quản lý, nhóm Doanh nhân, các nhà Chuyên môn cao, Nhân viên, Công nhân công nghiệp, tầng lớp Buôn bán – dịch vụ, tầng lớp Tiểu thủ công nghiệp và tầng lớp Nông dân); Sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội ngày càng doãng ra theo thời gian; Thực trạng di động xã hội diễn ra chủ yếu ở khu vực các tầng lớp xã hội truyền thống chứ không phải ở khu vực các tầng lớp xã hội hiện đại ... Từ đó, đề tài cũng đưa ra một số kết luận, đánh giá và khuyến nghị sơ bộ nhằm thúc đẩy sự biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.

Sau khi phân tích số liệu, dữ liệu định tính, định lượng và hoàn thiện báo cáo sơ bộ cũng như các báo cáo chuyên đề,

đề tài sẽ tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, nhằm tiến tới nghiệm thu cấp cơ sở. Dự kiến báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt sẽ được hoàn thiện vào tháng 9, và tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Bộ vào tháng 10 năm 2010.

LH

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ (2007 - 2009) “Tác động của các yếu tố văn hoá cơ bản đến công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

Tháng 1 năm 2010, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Tác động của các yếu tố văn hoá cơ bản đến công tác chăm sóc sức khoẻ cộng đồng nông thôn Việt nam: Thực trạng và giải pháp” do Tiến sĩ Trịnh Hoà Bình chủ nhiệm, Viện Xã hội học là cơ quan chủ trì.

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu vai trò và tác động của các yếu tố văn hoá cơ bản đến sức khoẻ và hành vi sức khoẻ của cư dân nông thôn Việt Nam, qua đó đề xuất các giải pháp tích cực hoá hoạt động chăm sóc sức khoẻ ở nông thôn trong bối cảnh hiện nay. Kết quả của nghiên cứu dựa trên khảo sát định lượng 1020 người dân, và thông tin định tính đại diện lãnh đạo sở Y tế, Phòng Y tế và y tế cơ sở, lãnh đạo cộng đồng, thầy lang (đông y) của 3 huyện nông thôn thuộc 3 tỉnh Nam Định, Đăklắk, An Giang, tiêu biểu cho ba vùng kinh tế - sinh thái.

Với cách tiếp cận lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu xã hội học, hướng đến lý giải mối quan hệ tác động của các yếu tố văn hoá cơ bản đến công tác sức khoẻ của cộng đồng nông thôn Việt Nam như một hướng tiếp cận mới ở Việt Nam trong hệ thống các nghiên cứu về lĩnh vực y tế sức khoẻ.

Khảo sát đã đưa ra một số nhận định: (1) Nhận thức và hành vi sức khoẻ của người dân nông thôn chịu tác động của nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố văn hóa cộng đồng, gia đình và các đặc điểm xã

hội của cá nhân. (2) Còn tồn tại một số tập tục, thói quen không tốt liên quan đến chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân phần lớn ở một số nhóm xã hội có nhận thức thấp. (3) Nhận thức và thực hành chăm sóc sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng bởi yếu tố giới. Phụ nữ có vai trò và trách nhiệm to lớn trong chăm sóc sức khỏe gia đình. (4) Sức khỏe vẫn là một trong những giá trị cơ bản trong hệ giá trị xã hội của cộng đồng cư dân. (5) Các chính sách chăm sóc sức khỏe/y tế ở khu vực nông thôn nước ta trong những năm gần đây đã có nhiều bước tiến. Tuy nhiên, so với nhu cầu và khả năng tiếp cận ở các khu vực vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Từ kết quả khảo sát, nghiên cứu đưa ra 2 nhóm khuyến nghị trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân và có ý nghĩa thiết thực cho các nhà hoạch định chính sách để hướng đến một cộng đồng phát triển bền vững.

LÊ LĨNH

Triển khai đề tài “Một số vấn đề cơ bản về thể chế và thiết chế phát triển và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”

Trung tuần tháng 3, đề tài *Một số vấn đề cơ bản về thể chế và thiết chế phát triển và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020* do TS. Nguyễn Đức Vinh chủ nhiệm, đang tiến hành nghiên cứu thu thập dữ liệu tại thực địa.

Nhiệm vụ nghiên cứu này thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2009 - 2010 của Viện Xã hội học “Một số vấn đề cơ bản về mô hình phát triển và quản lý xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” do GS.TS Trịnh Duy Luân làm chủ nhiệm chương trình.

Mục tiêu của đề tài: (1) Xác định và mô tả một số vấn đề cơ bản về thể chế và thiết chế xã hội Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010; (2) Phân tích yếu tố tác động chủ yếu, những nhân tố mới đặt ra trong việc xây dựng, đổi mới và hoàn thiện thể chế xã hội Việt Nam trong bối cảnh đất nước và yêu

cầu phát triển hiện nay; (3) Đề xuất những quan điểm và giải pháp chính sách chủ yếu để phát huy những yếu tố tích cực, hạn chế những yếu tố tiêu cực trong việc tiếp tục phát triển thể chế và thiết chế xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

Chủ đề trọng tâm trong giai đoạn khảo sát thực địa lần này là tìm hiểu các hoạt động của các đoàn thể xã hội, mục tiêu của cuộc khảo sát nhằm tìm hiểu những vấn đề nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện những chính sách phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước.

Nghiên cứu này được tiến hành tại 3 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Đắk Lắk, Cần Thơ. Quá trình triển khai của cuộc khảo sát được thực hiện bởi các cán bộ nghiên cứu Viện Xã hội học. Thông tin được thu thập bằng các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, bao gồm: phỏng vấn bằng bảng hỏi, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu. Đối tượng được khảo sát là: lãnh đạo các tổ chức xã hội dân sự, đại diện cơ quan quản lý cấp tỉnh/huyện/ xã và người dân trên 18 tuổi, có tham gia và không tham gia tổ chức xã hội dân sự.

LÊ LĨNH

Toạ đàm về Bản sắc văn hoá Hà Nội và ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hoá đối với thủ đô Hà Nội

Sáng ngày 28/1/2010 tại Hà Nội, Viện Xã hội đã tổ chức buổi toạ đàm với chủ đề: Bản sắc văn hoá Hà Nội và ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hoá đối với thủ đô Hà Nội. Toạ đàm đã thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài Viện Xã hội học cũng như của các nhà quy hoạch, kiến trúc sư... trên địa bàn thành phố.

Thuyết trình cho vấn đề trên là các chuyên gia đến từ Dự án hợp tác nghiên cứu về "Sự toàn cầu hóa và hình thái đô thị Hà Nội". Đây là dự án do Đại học Neuchâtel (Thụy Sĩ), Viện Xã hội học Việt Nam, Viện Quy hoạch - Kiến trúc Đô thị, Đại học Xây dựng, Tạp chí Xây dựng phối hợp thực hiện trong 2 năm 2009 - 2010.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cùng thảo luận về các vấn đề: bản sắc văn hoá Hà Nội, sự tác động đa chiều của toàn cầu hoá đối với bản sắc văn hoá Hà Nội, những yếu tố tích cực, tiêu cực do sự thay đổi của cuộc sống hiện đại đối với văn hoá xưa, tương lai của Hà Nội như thế nào...

Tiến sĩ Blaise Dupuis, Đại học Neuchâtel cho biết để hiểu được bản sắc phải nhìn vào cuộc sống đô thị, cách xây dựng đô thị và sự thay đổi của đô thị đó trong quá trình phát triển. Từ việc nghiên cứu các mô hình mẫu như: hệ thống nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại lớn (Big C, Vincom); các khu đô thị mới (Ciputra, Trung Hoà - Nhân Chính), các toà nhà văn phòng, các quán Bar (Chico Bambo), các chợ truyền thống, làng ven đô... các chuyên gia của Dự án đã đưa ra những nhận diện ban đầu về bản sắc văn hoá Hà Nội. Trong đó, sự đan xen giữa hiện đại và truyền thống là nét điển hình của người Hà Nội. Yếu tố văn hoá Hà Nội đang hội nhập rất nhiều những nét văn hoá phương Tây, cuộc sống hiện đại khiến con người sống gấp hơn và mối quan tâm đến cộng đồng cũng biến đổi rất nhiều, tính làng xã thay đổi mạnh, người giàu và người nghèo bước đầu có khoảng cách... Tuy nhiên, những truyền thống văn hoá cũ vẫn luôn đi song song, bên cạnh sự sầm uất của những khu đô thị lớn vẫn tồn tại những khu dân cư nghèo và người dân Hà Nội chấp nhận điều đó như là một điều tất yếu... Tất cả những điều đó góp phần hình thành nên một bản sắc Hà Nội với nhiều chiều cần nghiên cứu để đưa ra những định hướng phát triển phù hợp trong tương lai, với mục tiêu tránh bào mòn bản sắc văn hoá truyền thống của người Hà Nội.

Các đại biểu cũng cho rằng: quy hoạch Hà Nội trong tương lai phải hợp lý, nên đưa nhiều không gian xanh, khu mặt nước vào các dự án xây dựng đô thị hiện đại, phải xây dựng Hà Nội thành một "thành phố sống tốt" /.

LÊ THỊ HOA

Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2010

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Viện Xã hội học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2010. Tham gia Hội nghị tổng kết có đại diện các cơ quan chức năng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, đại diện Ban chấp hành công đoàn, đại diện Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu, viên chức của Viện Xã hội học.

Thay mặt ban Lãnh đạo, GS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2009 và phương hướng hoạt động năm 2010 của Viện.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, trong năm, Viện đã hoàn thành 6 đề tài cấp Bộ đã được ký từ những năm trước. Chương trình khoa học cấp Bộ 2 năm 2009 - 2010 dưới tiêu đề "Mô hình Tổng quát về phát triển xã hội và quản lý sự phát triển xã hội ở nước ta hiện nay" bao gồm 5 đề tài cấp bộ đang được triển khai thực hiện.

Các đề tài/dự án hợp tác với các tổ chức bên ngoài được lãnh đạo Viện, các Phòng và cá nhân các cán bộ nghiên cứu tiếp tục khai thác và thực hiện.

Về lực lượng, từ tháng 8/2008, Viện đã được bổ sung 8 cán bộ nghiên cứu, 3 cán bộ thư viện, nâng tổng số biên chế lên 59 người. Tuy nhiên trong năm 2009, Viện đã có 4 cán bộ nghỉ hưu và 3 cán bộ chuyển công tác. Do vậy đến cuối năm 2009, biên chế của Viện lại chỉ còn 52 người.

Cơ sở đào tạo Sau đại học Viện Xã hội học đã hoàn thành công tác tuyển sinh, tổ chức lớp học cho học viên các khóa, tổ chức bảo vệ luận án cấp bộ môn và cấp Nhà nước cho 3 NCS Tiến sĩ.

Tạp chí Xã hội học đã hoàn thành xuất bản 4 số với nội dung tốt. Số trang của Tạp chí được đảm bảo. Các chuyên mục đã định hình trên Tạp chí được duy

trì đều đặn. Đã chú trọng nhiều hơn đến các bài ở phần lý luận xã hội học và việc xây dựng lý luận xã hội học phù hợp với tình hình ở Việt Nam.

Báo cáo tổng kết cũng ghi nhận những thành quả đạt được trong công tác tổ chức cán bộ, công tác hành chính, kế toán - tài chính, hoạt động thông tin thư viện, hoạt động hợp tác quốc tế, các hoạt động đoàn thể như Công đoàn, Chi Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn Thanh niên và công tác thi đua khen thưởng...

Về phương hướng hoạt động năm 2009, hoạt động nghiên cứu của Viện Xã hội học năm 2009 sẽ có những thay đổi quan trọng. Trước hết, đó là toàn bộ khối lượng các đề tài nghiên cứu cấp Bộ và cấp Viện được tập trung trong Chương trình NCKH 2009 - 2010 đã được Chủ tịch Viện KHXHVN phê duyệt.

Viện sẽ cần quán triệt tinh thần đổi mới và tìm ra các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ mới, theo một phong cách và phương pháp điều hành mới.

Dự kiến trong năm 2010, Viện sẽ tiếp tục cố gắng có những chuyển biến mới trong lực lượng và cơ cấu cán bộ nghiên cứu. Chuẩn bị tuyển dụng và đào tạo tăng cường cho số cán bộ trẻ sẽ được tuyển dụng trong năm 2010.

Tại Hội nghị, Ths. Nguyễn Nga My - Chủ tịch Công đoàn Viện Xã hội học, cũng đã trình bày Báo cáo Ban Chấp hành Công đoàn Viện về những thành tích mà cán bộ công chức Công đoàn Viện Xã hội học đã đạt được trong năm 2009 và phương hướng phấn đấu trong năm 2010 và các năm tới.

Trong hội nghị, phần thảo luận và phát biểu ý kiến diễn ra khá sôi nổi với nhiều ý kiến khẳng định kết quả cũng như những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 cũng là dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ, nghiên cứu viên của Viện Xã hội học.

LH

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi

đoàn Viện Xã hội học

Ngày 28 tháng 12 năm 2009, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Xã hội học tổ chức Đại hội Đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2009. Tham dự đại hội có lãnh đạo Viện Xã hội học, đại diện Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KHXH Việt Nam - Đ/c Nguyễn Linh Giang - Phó bí thư, Ths. Nguyễn Nga My - Chủ tịch Công đoàn và các đoàn viên đang làm việc tại Viện.

Thay mặt BCH chi đoàn, đ/c Trịnh Thị Phượng trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2008 - 2009 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2009 - 2010. Hiện tại, Chi đoàn Viện Xã hội học có 32 đoàn viên, trong đó 1 tiến sĩ, 6 thạc sĩ, số còn lại đều có trình độ cử nhân. Trong năm qua, chi đoàn đã giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú tham gia học cảm tình Đảng, 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

Về các hoạt động chuyên môn, Chi đoàn đã tổ chức và tham gia nhiều buổi sinh hoạt khoa học bổ ích như: Phối hợp với Chi đoàn Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học thanh niên với chủ đề: "Internet và các vấn đề xã hội"; Tham gia sinh hoạt khoa học: "Phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa" do chi đoàn viện nghiên cứu Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ tổ chức; Phối hợp triển khai Dự án truyền thông về HIV (từ tháng 10 đến tháng 11/2009); Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về công đoàn viên chức Việt Nam, 15 năm - một chặng đường phát triển"... Trong năm 2009, Chi đoàn có 6 đoàn viên tham gia dự án "Gia đình Nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi", 5 đoàn viên tham gia viết báo cáo chuyên đề cho Chương trình NCKH cấp bộ của Viện. 18 đoàn viên tham gia cuộc nghiên cứu thăm dò trong hợp tác với các nhà XHH Liên bang Nga. Các hoạt động này đã góp phần kích thích tâm lý yêu nghề và nhiệt tình tham gia các hoạt động nghiên cứu của các NCV trẻ.

Hiện tại Chi đoàn có 4 đoàn viên đang được đào tạo Tiến sĩ và Thạc sĩ ở

nước ngoài (Mỹ, Nhật, Pháp, Singapore). Một số khác đang được đào tạo ở các cơ sở trong nước. Một đoàn viên đang tham dự khoá đào tạo tiếng Pháp tại Pháp trong 6 tháng đầu năm 2010 theo Chương trình của Ban Tổ chức TW Đảng.

Các hoạt động khác như công tác huấn luyện tự vệ, phòng cháy chữa cháy đều được số đông đoàn viên tham gia đầy đủ theo kế hoạch và sự chỉ đạo của cấp trên.

Năm 2009, Chi đoàn Viện Xã hội học đã có 1 đoàn viên được TW Đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc công tác đoàn trong năm 2009 (Nguyễn Tuấn Minh) và 1 đoàn viên được BCH Đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam khen thưởng về thành tích công tác (Nguyễn Thanh Thủy).

Có 4 bài viết của đoàn viên được đăng trên tạp chí Xã hội học. Các đoàn viên cũng tích cực tham gia vào biên dịch, biên soạn tài liệu xã hội học và tham gia vào đề tài cấp Viện tại các phòng chuyên môn. Bên cạnh đó, chi đoàn còn gửi dự thảo đề xuất thành lập câu lạc bộ Xã hội học trẻ đến Hội Xã hội học Việt Nam, nhằm tạo một diễn đàn giao lưu, trao đổi, nâng cao kiến thức, hỗ trợ việc làm cho các bạn trẻ đang theo học và yêu thích xã hội học.

GS.TS Trịnh Duy Luân - Viện trưởng Viện Xã hội học và PGS.TS Vũ Mạnh Lợi - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xã hội học phát biểu ý kiến, khẳng định vị trí, vai trò của công tác đoàn trong cơ quan. Đ/c Nguyễn Linh Giang - Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KHXH Việt Nam đánh giá Chi đoàn Viện Xã hội học là một chi đoàn phát triển mạnh, có nhiều phong trào đạt kết quả tốt.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 3 đồng chí: Phan Đức Nam, Nguyễn Thanh Thủy, Đặng Thị Linh vào Ban chấp hành Chi đoàn Viện nhiệm kỳ 2009 - 2010.

LH

Đại hội Liên chi hội Nhà báo Viện Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009.

Trong hai ngày, từ 28 đến 30 tháng 1 năm 2010 tại Thành phố Hạ Long, Liên chi hội Nhà báo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2010-2014. Tham dự đại hội có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Phó Bí thư Đảng bộ Viện KHXHVN, Phó Chủ tịch Viện KHXHVN; PGS.TS. Trần Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ Viện KHXHVN, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Viện KHXHVN; đại diện các ban, ngành, đơn vị chức năng Viện KHXHVN; các Tổng Biên tập, Phó Tổng biên tập, các cán bộ làm công tác báo chí thuộc các chi hội báo chí Liên chi hội Nhà báo Viện KHXHVN.

Mở đầu Đại hội, PGS.TS. Trần Đức Cường - Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Viện KHXHVN đã đọc Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2004 - 2009 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2014 của Liên chi hội Nhà báo Viện KHXHVN. Báo cáo tổng kết đã phân tích đặc điểm tình hình hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của các tạp chí khoa học xã hội thuộc Viện KHXHVN. Phần đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2004 - 2009, báo cáo cho thấy đến nay Liên chi hội Nhà báo Viện KHXHVN đã có bước phát triển mới cả về chất và lượng; mặc dù còn một số tồn tại, tuy nhiên 30 tạp chí trực thuộc Liên chi hội đã có những kết quả, thành tích đáng khích lệ, nhất là trên các lĩnh vực như công tác tổ chức và công tác chuyên môn. Phần phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2014 cũng đã vạch ra một số nhiệm vụ cơ bản cho hoạt động của Liên chi hội trong thời kỳ hội nhập công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Phần tham luận đóng góp báo cáo tổng kết và báo cáo phương hướng nhiệm kỳ sắp tới có nhiều ý kiến sôi nổi tham gia. Các ý kiến tham luận của: PGS.TS. Phan Trọng Thượng, PGS.TS. Nguyễn Đức Tồn, PGS.TS. Bùi Thế Cường, PGS.TS. Mai Quỳnh Nam và các ý kiến khác vừa khẳng

định các kết quả hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua vừa có thêm những khía cạnh đóng góp cho hoạt động của Liên chi hội cho nhiệm kỳ sắp tới rất đáng chú ý.

Phần hai của Đại hội là bầu cử Ban chấp hành Liên chi hội nhiệm kỳ 2010 - 2014, đại hội đã thống nhất với tỷ lệ phiếu bầu rất cao lựa chọn 5 đồng chí vào BCH nhiệm kỳ mới. Đó là các đồng chí: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, PGS.TS. Phạm Văn Đức, PGS.TS. Bùi Thế Cường, ThS. Phùng Diệu Anh, ThS. Trịnh Đình Niên.

XUÂN NAM

Hội nghị công tác tạp chí Xã hội học năm 2009 – 2010

Trong hai ngày 4, 5 tháng 1 năm 2010, tại Nam Định, Tạp chí Xã hội học đã tổ chức “Hội nghị công tác tạp chí năm 2009 - 2010”. Hội nghị nhằm mục đích trao đổi, thảo luận về công tác xuất bản, in ấn tạp chí trong năm vừa qua, đồng thời đề xuất các giải pháp đổi mới công tác tạp chí trong thời gian tới.

Tham gia Hội nghị, về phía khách mời có đại diện Ban Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam, một số cộng tác viên tiêu biểu có nhiều năm gắn bó với Tạp chí ở trung ương và địa phương.

Thay mặt ban tổ chức, TS. Trương Xuân Trường - Trưởng phòng Biên tập – Trị sự toà soạn Tạp chí Xã hội học phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tổng biên tập Tạp chí Xã hội học - GS.TS Trịnh Duy Luân báo cáo tổng kết, đánh giá những công việc mà Tạp chí đã làm được, chưa làm được trong thời gian qua, đồng thời nêu lên những thuận lợi và khó khăn mà tạp chí sẽ phải đối mặt trong thời gian sắp tới.

Tại Hội nghị, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, trong những năm qua, Tạp chí Xã hội học đã khẳng định được uy tín nghề nghiệp, xứng đáng là cơ quan ngôn luận, diễn đàn nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiệp vụ của ngành Xã hội học Việt Nam. Nhiều ý kiến còn đặt ra những vấn đề cần tiếp tục đổi mới nội dung và hình

thức cũng như hoạt động phát hành quảng bá của Tạp chí nhằm đáp ứng nhu cầu của thời kỳ hội nhập, thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

Về đối tượng phục vụ của Tạp chí, đa số các đại biểu đều cho rằng: độc giả của Tạp chí rất rộng, bao gồm các cán bộ, sinh viên tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động, học tập, nghiên cứu nói riêng và tất cả những ai quan tâm đến ngành Xã hội học nói chung. Một số đại biểu đề xuất, định kỳ xuất bản của Tạp chí nên tăng lên 6 số/năm, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa khâu phát hành, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng nhiều của độc giả trong và ngoài nước.

Về nội dung của Tạp chí, các đại biểu đều khẳng định giá trị nội dung của những tin, bài đã được công bố trên Tạp chí, qua đó, Tạp chí đã thể hiện sự đóng góp quý giá vào sự phát triển của ngành trong thời gian qua. Hiện nay

Thay mặt Ban Biên tập, GS. TS Trịnh Duy Luân chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp quý giá của các vị đại biểu, nhấn mạnh lại các vấn đề chủ yếu đã được trao đổi, và khẳng định quyết tâm của Ban Biên tập tiếp tục nâng cao vị thế của Tạp chí, nhằm xây dựng Tạp chí Xã hội học ngày càng tốt hơn về nội dung và hình thức, xứng đáng là tạp chí khoa học của ngành.

LÊ HOA